



ประกาศโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามประกาศโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ฉบับลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ กำหนดทำการสอบคัดเลือกข้อเขียน/สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และดำเนินการสอบคัดเลือกภาคปฏิบัติในวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลเมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิก คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. ได้มีประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ingtonธุรกิจกรกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ปฏิบัติงาน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ฉันท

(นายฉัตรชัย เชี่ยวชาญวิชาเวท)

นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่ สอบได้	ชื่อ - สกุล	สถานที่ปฏิบัติงาน
๑	ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด นายจิวาราชม์ ออมชมภู	ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

๓๓,

(นายฉัตรชัย เชี่ยวชาญวิชาเวช)  
นายแพทย์ปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์